



ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA XUÂN TẠI TIỀN HẢI, THÁI THỤY



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, trừ sâu bệnh hại lúa xuân tại xã Đông Trung (Tiên Hải).

Sáng ngày 3/5, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công tác phòng, trừ sâu bệnh hại lúa xuân trên địa bàn 2 huyện Tiên Hải, Thái Thụy.

Hiện nay, lúa xuân đại trà trên địa bàn huyện Tiên Hải đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng, lúa trạ muộn ở giai đoạn đứng cái. Trên cơ sở khuyến cáo của ngành nông nghiệp và điều tra lấy mẫu trên đồng ruộng, huyện Tiên Hải phát động chiến dịch

phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho toàn bộ diện tích lúa xuân trạ muộn sau ngày 5/5, thời gian phun từ ngày 3 - 6/5, kết hợp phòng, trừ rầy cho diện tích có mật độ từ 800 con/m² trở lên và bệnh khô vằn cho diện tích có tỷ lệ bệnh từ 5% số khóm trở lên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về tình hình sâu bệnh hại, ghi nhận ngay từ ngày đầu phát động nông dân các địa phương đã tập trung xuống đồng phun thuốc.

Huyện Thái Thụy chỉ đạo thực hiện chiến dịch phun thuốc phòng, trừ

sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 4 - 7/5 cho diện tích lúa xuân trạ sau ngày 5/5; trong đó, diện tích lúa xanh non, vùng có mật độ sâu cao (khoảng 2.000/ha) nhất thiết phải phun lại lần 2; kết hợp phòng, trừ rầy cho diện tích có mật độ từ 800 con/m² trở lên và bệnh khô vằn có tỷ lệ bệnh từ 5% số khóm trở lên để hạn chế nguồn lây lan vì rút lùn sọc đen và tích tụ gây cháy lúa ở cuối vụ. Huyện chỉ đạo các HTX DVNN chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo, mở rộng điểm bán để phục vụ nhân dân trong những ngày diễn ra chiến dịch.

Kiểm tra trên cánh đồng các xã Đông Trung, Đông Quý (Tiên Hải), Thụy Trình (Thái Thụy), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các địa phương đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành nông nghiệp, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây hại, bảo vệ an toàn lúa xuân, đồng chí yêu cầu ngành nông nghiệp tăng cường cán bộ kỹ thuật về các địa phương, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kỹ thuật phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ

(Xem tiếp trang 4)

NGÂN HUYỀN - TRẦN TUẤN

HƯNG HÀ GỠ KHÔ TRONG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song công tác phát triển đảng viên mới luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ huyện Hưng Hà quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể, kịp thời ở địa phương lao động sản xuất lại chỉ tập trung vào phát triển kinh tế. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để tháo gỡ khó khăn, hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm. Chú trọng công tác

qua gặp nhiều khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn, tạo điều kiện giúp đỡ phát triển đảng viên đa số đi học tại các trường cao đẳng, đại học; một bộ phận đi làm tại các công ty, doanh nghiệp; số còn lại ở địa phương lao động sản xuất lại chỉ tập trung vào phát triển kinh tế. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để tháo gỡ khó khăn, hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm. Chú trọng công tác

tạo nguồn kết nạp trong các đoàn thể, đây là lực lượng đông đảo ở địa phương hiện nay, trực tiếp lao động sản xuất và tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Đối với các quần chúng ưu tú sau khi được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Đảng ủy sẽ gặp gỡ, động viên, định hướng để các đồng chí phấn đấu; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể phối hợp với chi bộ theo dõi, giúp đỡ để quần chúng ưu tú sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không để nguồn đi học về mà không được phát triển đảng. Nhờ các giải pháp đồng bộ cùng quyết tâm cao của cấp ủy các cấp, năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ xã đã kết nạp được 13 đảng viên mới, trong đó phần lớn đảng viên được kết nạp ở các chi bộ thôn. Với số lượng nguồn hiện tại, dự kiến trong năm 2023 Đảng bộ sẽ kết nạp được trên 10 đảng viên mới.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà: Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác tạo nguồn phải được đặt lên hàng đầu, khi có "nguồn sáng"

(Xem tiếp trang 3)

ĐÀO QUYÊN



Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh THPT ưu tú trên địa bàn huyện.

► 416 cuộc truyền thông nhóm nhỏ được thực hiện trong tháng 4/2023

Tháng 4/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu tăng cường tổ chức hội nghị khách hàng tại các xã, phường, thị trấn để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Trong tháng, đã tổ chức được 416 cuộc truyền thông nhóm nhỏ, tuyên truyền tại gia đình cho 3.980 người; tổ chức 130 hội nghị khách hàng với 4.069 người tham dự.



Viên chức ngành BHXH phối hợp với nhân viên thu tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân huyện Vũ Thư.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên tại các thôn, tổ dân

phố để nâng cao chất lượng tuyên truyền tại cơ sở. Trong tháng 4/2023, đã tổ chức 14 lớp tập huấn cho 1.572 nhân viên thu, cộng tác viên.

Các hoạt động thông tin, truyền thông được ngành BHXH triển khai đồng bộ, theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra, kết quả thực hiện có hiệu quả cao, tác động tích cực đến việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

DUY TÙNG

► Hơn 14.300 lượt người khám chữa bệnh, cấp cứu dịp nghỉ lễ

Theo thống kê của Sở Y tế, dịp nghỉ lễ từ ngày 29/4 - 3/5, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận hơn 14.300 lượt người khám chữa bệnh, cấp cứu. Ngoài các trường hợp đến khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và một số bệnh khác còn ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 đến khám, nhập viện điều trị.

Trong các ngày nghỉ lễ, số bệnh nhân nhập viện điều trị là hơn 2.760 bệnh nhân; hơn 490 bệnh nhân chuyển viện và gần 3.100 bệnh nhân được xuất viện.

Để bảo đảm công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ, các cơ sở y tế trong tỉnh đã thực 4 cấp, bố trí trực 24/24 giờ thực hiện khám, cấp cứu cho người bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời.

HOÀNG LANH

Khai thác khoáng sản bảo đảm phát triển bền vững

(Xem trang 2)



Hoạt động khai thác cát trong vùng cấp phép tại huyện Thái Thụy.

An ninh trật tự, an toàn giao thông kỳ nghỉ lễ được bảo đảm

(Xem trang 4)